

Bói Cá và “Tử Tế Trị”

Trợ lý Chào Mào ghi chép...

HN 4-11-2023

Đạo gần đây mưa nhiều, cây cối tốt tươi, cá tôm đầy ao. Chim ở các nơi tập nập kéo đến sinh sống. Dân số Xóm Chim tăng mạnh. Xóm Chim thịnh vượng làm nảy sinh nhu cầu có Trưởng Xóm. Tất cả cư đều bàn tán về việc Xóm Chim sẽ có người quản lý lần đầu tiên trong lịch sử.



Có nhiều kẻ muốn cái chức Trưởng Xóm này. Tuy vậy, trong số các ứng cử viên nổi lên thì chỉ có Bói Cá và Điều Hâu là mạnh nhất. Bói Cá nhận được sự niềm tin chủ yếu nhờ các triết lý đạo đức nghe rất êm tai. Còn Điều Hâu cũng có vài phiếu bầu vì Điều Hâu hay có xu hướng dùng bạo lực và đe dọa; vài nhà cũng hãi. Nói chung, chúng chim Xóm Chim đánh giá rằng Bói Cá là hiện thân của trí khôn, còn Điều Hâu là hiện thân của bạo lực thiếu trí tuệ.

Bói Cá muốn làm Trưởng Xóm thì phải dựa trên trí tuệ. Trí tuệ và trải nghiệm là sức mạnh của Bói Cá đã được thừa nhận. Gã nghĩ đang thời kỳ thanh bình, thịnh vượng, phải đẩy mạnh triết lý mới mà thuyết phục chúng chim. Triết lý là quản trị Xóm Chim nếu Bói Cá thắng cuộc sẽ là “Tử Tế Trị”. Mỗi con chim đều có thể yêu cầu một con chim khác giúp đỡ, nhân danh sự tử tế. Về cơ bản, đã có yêu cầu giúp đỡ là đương sự không được từ chối.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, triết lý “Tử Tế Trị” được toàn thể Xóm Chim ủng hộ. Bói Cá trở thành Trưởng Xóm đầu tiên.

Lạ là, mặc dù bị thua trong tranh cử, nhưng Điều Hâu chẳng phàn nàn gì cả. Có vẻ như đánh giá của Xóm Chim về năng lực trí tuệ bị hạn chế của Điều Hâu là đúng. Bói Cá có thể yên tâm lãnh đạo Xóm. Kết quả của triết lý “Tử Tế Trị” thể hiện rất rõ.

Vương triều Bói-Cá-Trường-Xóm bắt đầu từ đây...

Ngày 1: Chim Sâu kéo cả bầy tới khóc lóc ở cửa hang Bói Cá. Nửa đêm qua, gần 100 Chim Sẻ kéo đến ngủ đầy tổ Chim Sâu. Chim Sẻ to béo khiến cho các tổ Chim Sâu thanh mảnh chỉ chực rơi xuống đất. Khi Chim Sâu phàn nàn, đàn Chim Sẻ liền nhao nhao phản đối: “Sự tử tế của các ông bà để đâu rồi?”

Ngày 2: Cả nhà Chim Gáy kéo đến cửa hang Bói Cá để khiếu kiện. Gần 100 Gà Rừng ngang nhiên cướp sạch số thóc lúa Chim Gáy vừa gom được. Khi Chim Gáy đòi lại, Gà Rừng còn hăm dọa: “Nếu chúng mày không cho thấy sự tử tế, thì bọn tao cũng không tử tế nữa đâu”.

Ngày 3: Cả nhà Công kéo đến gặp Bói Cá để khiếu. Đang ngủ trưa, hàng trăm chim các loài lao đến nhổ trụi lông Công để về trang trí tổ cho đẹp, lại đỡ mất sức tìm nguyên liệu xây tổ. Bị nhổ lông, đau điếng, Công phản ứng. Đám chim đang vặt lông liền hô to: “Họ nhà Công không tuân thủ triết lý Tử Tế Trị”.

Sau 3 ngày đầy sự cố, Bói-Cá-Trường-Xóm rất đau đầu suy nghĩ. Đang nghĩ chưa xong thì lại thấy 30 chim bói cá kéo đến, giận dữ kể tội bọn chim Cò Lửa ngang nhiên chặn hết ao để đánh bắt cá, không cho chim Bói Cá xuống nước bắt cá. Hề mà phàn nàn thì bọn Cò Lửa cười cợt nhả: “Chúng mình chỉ thực thi chính sách Tử Tế Trị thôi mà”. Cả họ nhà Bói Cá đã đói gần 3 ngày nay rồi...

Khi này Bói-Cá-Trường-Xóm không chịu nổi nữa quát to:

– Vút mẹ nó “Tử Tế Trị” đi. Loạn quá rồi!

Ngay khi Bói-Cá-Trường-Xóm vừa dứt lời, thì đã thấy Diều Hâu xuất hiện, cùng với hai trợ lý đã ghi chép lời của Bói Cá, đương kim Trường Xóm Chim. Diều Hâu gùm gùm, chìa tờ giấy ghi chép lời Bói Cá yêu cầu ký vào để xác nhận ý kiến.

Bói-Cá-Trường-Xóm chợt hiểu ra Diều Hâu chẳng ngu đến thế. Bói-Cá-Trường-Xóm đã mắc mưu Diều Hâu và tự mình tuyên bố sự cáo chung của “Tử Tế Trị”.

Từ ngày mai, Trường Xóm sẽ là Diều Hâu.

**Ghi chú: Sự kiện động trời này được ghi chép lại vào [biên niên Xóm Chim](#) [1].*

References

[1] Vương, Q. H. (2022). *The Kingfisher Story Collection*. <https://www.amazon.com/dp/BoBG2NNHY6>